

Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình ngày càng phát triển

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao; đồng hành cùng DN khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh (SXKD), thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt vai trò "cầu nối"

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các chủ trương về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới và phát triển Đảng ủy Khối chủ động nắm bắt tình hình của các DN, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các ngành liên quan tổ chức đối thoại giữa các DN với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của DN.



Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thăm mô hình hoạt động tại Agribank chi nhánh Thái Bình.

đồng xây dựng nông thôn mới (NTM) và hàng chục nghìn ngày công, góp phần quan trọng đưa tỉnh Thái Bình là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về NTM.

Chủ trọng công tác xây dựng Đảng

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng trong DN đã được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở coi trọng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đổi mới phương pháp truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các DN. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó đã góp phần bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kết quả, hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với đặc thù của DN, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Qua triển khai, việc học và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu, chuyển từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa DN, thúc đẩy hoạt động SXKD, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 2 tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao 1 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 19 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp được 935 đảng viên.

Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Khối có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức

sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị của DN; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, gần với kiểm điểm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó đã góp phần bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kết quả, hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Đoàn kết, đồng hành để phát triển

Kế thừa và phát huy thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối DN tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, phát đạt hoàn thành thắng lợi mục tiêu,

nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong việc đồng hành, tạo điều kiện cho DN theo hướng ổn định, bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tăng cường xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Coi trọng xây dựng văn hóa DN gắn với công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù của DN; tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, chủ DN nắm chắc tình hình cơ sở, để xuất những chủ trương, giải pháp đúng đắn, hiệu quả, kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN; đặc biệt là trong giai đoạn DN chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhằm sớm ổn định tình hình, đẩy mạnh SXKD, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Thường xuyên rà soát kiện toàn, củng cố cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong DN, trong đó chú trọng đổi mới loại hình DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo DN. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội trong DN tư nhân và doanh nghiệp FDI. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc thù SXKD của DN.

Tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa trong DN.

NGUYỄN HOÀI ĐỨC (Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh)

Ông Đỗ Văn Vê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen là doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng đầu tiên ở Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, tôi thấy khi có tổ chức đảng các doanh nghiệp yên tâm hơn, vững hơn, là chỗ dựa vững chắc cho chủ doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp có tổ chức đảng thì các đảng viên sẽ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là tấm gương để quần chúng noi theo. Ở Tập đoàn Hương Sen, đa phần các đồng chí đảng viên đều đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, quan trọng. Tổ chức đảng phát triển tốt thì Tập đoàn cũng phát triển tốt, tăng trưởng cả về doanh thu, sản lượng, số nộp ngân sách, số lao động. Điều này khẳng định, trong một doanh nghiệp có tổ chức đảng phát triển sẽ kéo theo kinh tế của doanh nghiệp cũng rất phát triển. Tuy nhiên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp hiện nay có rất ít, tôi mong tỉnh cần có chính sách để khuyến khích thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là cần có định hướng để kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng để xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp vững mạnh hơn.

Ông Trần Mạnh Báo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, nhất là việc xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, thành trung tâm cung cấp giống cho cả nước... Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục làm tốt công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những chiến lược đó đã giúp Thái Bình Seed từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành tập đoàn lớn mạnh, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

Ông Vũ Huy Đông, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan



Hiện nay Damsan có gần 1.000 cán bộ, lao động trẻ từ 25 - 35 tuổi, trong đó có gần 30 đảng viên. Từ khi thành lập Chi bộ đến nay, cán bộ, đảng viên, công nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ rất hăng say và thực sự đã phát huy khả năng, năng lực cống hiến cho doanh nghiệp. Tất cả các đảng viên trẻ, có năng lực thực sự đều được Công ty đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng như giám đốc nhà máy, quản đốc phân xưởng. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến việc điểm xây ra dịch Covid-19, Công ty không chỉ phát triển ổn định mà lượng công nhân tuyển vào làm việc còn tăng đáng kể.

Ông Lê Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Dương



Đảng bộ Công ty Cổ phần Đại Dương có hơn 40 đảng viên, trong đó Bí thư Đảng ủy vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nên đã lãnh đạo doanh nghiệp toàn diện từ việc điều hành các hoạt động của Đảng bộ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hàng tháng, Đảng ủy duy trì họp, thảo luận, thống nhất định hướng giải pháp; sau đó các chi bộ, cơ sở sản xuất họp triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định. Nhờ đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh song Đảng ủy đã lãnh đạo giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả. Nhất là trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, Công ty không chỉ phát triển ổn định mà lượng công nhân tuyển vào làm việc còn tăng đáng kể.

Ông Trần Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình



Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình được thành lập từ năm 1957, thực hiện cổ phần hóa từ năm 2005. Trong suốt quá trình đó đến nay, tổ chức đảng trong doanh nghiệp luôn giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị, lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Vừa qua, Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, là 1 trong 4 đơn vị thực hiện bầu bí thư đảng ủy trực tiếp tại đại hội. Kết quả đó cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi kỳ vọng, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ là dấu mốc quan trọng để ra phương hướng, mục tiêu phát triển mới, tạo cơ hội để Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa; đặc biệt, các tổ chức đảng sẽ đề ra được các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, ổn định đời sống và tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.

QUỐC CƯỜNG

Khẳng định thương hiệu Petrolimex

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình là đơn vị thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), chuyên kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, dầu mỡ nhờn và các loại sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa khác. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt song với chủ trương, quyết sách đúng đắn, điều hành linh hoạt của Đảng ủy, Ban giám đốc, Công ty ngày càng mở rộng được thị phần, khẳng định thương hiệu Petrolimex ở trong và ngoài tỉnh.

Những năm qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tăng trưởng cả về sản lượng, doanh số và lợi nhuận, doanh nghiệp

ổn định và phát triển. Ông Hoàng Minh Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cho biết: Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đồng thời xây dựng chương trình làm việc toàn khóa để lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả. Đảng bộ xác định lấy kinh doanh xăng dầu là mục tiêu chính, mở rộng hệ thống bán lẻ trực tiếp, ứng dụng công nghệ trong bán hàng, đẩy mạnh phát triển kinh doanh sản phẩm hóa dầu và dịch vụ, hàng hóa khác. Ngoài ra, Công ty bảo đảm đầy đủ nguồn cung tại mọi thời điểm trên các phương thức bán hàng, góp phần tích cực vào việc bình ổn thị

trường xăng dầu, kiểm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với việc tiên phong trên thị trường trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường, Công ty còn triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại, giúp chủ động nguồn hàng, tăng nguồn lực và khả năng cạnh tranh, tạo sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng, điển hình thị trường để đưa ra các chính sách bán hàng hiệu quả nhất. Nhờ đó Công ty vẫn giữ và phát triển được các khách hàng lớn, lâu năm, bảo đảm đủ nguồn xăng dầu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất cũng như tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Công ty luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Văn Ấn, đảng viên Chi bộ 6 cho biết: Chi bộ hiện có 15 đảng viên ở 4 cửa hàng xăng dầu, 2 cửa hàng gas. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc trong việc thúc đẩy bán lẻ tăng trưởng, tăng năng suất lao động, từ đó tăng thu nhập cho người lao động, các đảng viên trong Chi bộ đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là phương thức bán hàng hiệu quả nhất; thực hiện đúng quy trình bán hàng 5 bước và có cách thức xử lý linh hoạt trong mọi tình huống bán hàng. Do đó, tính chuyên nghiệp càng được nâng lên, đưa sản lượng hàng năm của các cửa hàng

trong Chi bộ tăng trưởng từ 3 - 5%, năng suất lao động đạt 47 - 50m³/người/tháng, sản lượng đạt trên 30% tổng sản lượng bán lẻ toàn Công ty.

Bằng việc vận dụng các giải pháp kinh doanh đúng đắn, hiệu quả, sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, sản lượng xăng dầu bán ra đạt 404.000m³, tăng 6% so với kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 9,6%/năm; sản lượng dầu mỡ nhờn thực hiện được 1.610 tấn, tăng 12% so với kế hoạch; sản lượng gas đạt trên 5.700 tấn, tăng 3% so với kế hoạch. Kết quả đó đưa tổng doanh thu của Công ty trong 5 năm qua đạt 5.190 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Số nộp ngân sách trong cả nhiệm kỳ đạt 1.076 tỷ đồng, trong đó năm 2019 số nộp ngân sách phát sinh 290 tỷ đồng, là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế của tỉnh. Với những kết quả đạt được,

Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2014 - 2018", được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen Đảng bộ

trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hàng năm.

Thời gian tới, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp phát huy lợi thế thương hiệu để mở rộng thị phần, nâng cao

sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương. Phấn đấu sản lượng xăng dầu tăng từ 2%/năm trở lên, trong đó bán lẻ hàng năm tăng 4% trở lên.

THU THỦY



Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình phấn đấu có thêm 5 cửa hàng xăng dầu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: THÀNH TÂM